

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **549** /UBND-QLĐT

Bim Sơn, ngày **07** tháng 4 năm 2017

V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận,
kiến nghị quyết định xử lý sau thanh
tra của Thanh Tra Bộ Xây dựng.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số 1474/SXD-TTr ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra theo Kết luận số 38/KL-TTr ngày 18/01/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng tại thị xã Bim Sơn như sau:

1. Việc thu hồi số tiền sai phạm do nghiệm thu, thanh toán sai quy định đối với các đơn vị: UBND thị xã Bim Sơn đã yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.

2. Việc giảm trừ vào quyết toán số tiền sai phạm đối với các đơn vị đã chỉ ra trong kết luận thanh tra: Đối với các dự án đã quyết toán đã thực hiện việc giảm trừ theo kết luận thành tra; đối với các dự án đang thực hiện đã giảm trừ khối lượng trong hợp đồng.

3. Việc khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch và công tác cấp giấy phép xây dựng, các kiến nghị khác: Đã thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra.

4. Việc tổ chức kiểm điểm: Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn đã tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan để xảy ra thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo kết luận thanh tra.

Kết quả, các cá nhân tập thể đã nghiêm túc điểm rút kinh nghiệm và khắc phục các thiếu sót đã chỉ ra.

(Chi tiết các dự án theo bảng biểu kèm theo)

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLĐT, VP.



Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO

Việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị, Quyết định xử lý sau thanh tra theo KL thanh tra số 38/KL-BXD ngày 18/01/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng
(Kèm theo Công văn số 549/UBND-QLĐT ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn)



STT	Tên đồ án, dự án, công trình	Chủ đầu tư	Tên nhà thầu	Nội dung kết luận, kiến nghị, QĐ xử lý			Kết quả thực hiện	Chưa thực hiện	Ghi chú
				Giá trị phải thu hồi	Giá trị phải giảm trừ	Khắc phục thiếu sót trong công tác QL QH và CPXD			
1	QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông quốc lộ 1A, thuộc khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	Công ty CP tư vấn ĐTXD Delta	0	39.251.520	Thuyết minh đồ án thiếu một số nội dung; Thiếu bản vẽ phối cảnh, TKĐT. - HSNL tư vấn thiếu. - Chưa ban hành quy định quản lý	Đã giảm trừ giá trị trong QT, Hiện nay UBND thị xã Bim Sơn đã lập điều chỉnh QHCT và bổ sung đầy đủ nội dung theo KL Thanh tra		
2	QHCT tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	Viện QHKT Thanh Hóa	0	0	Đồ án chưa có hồ sơ thể hiện đưa mốc giới ra thực địa	Đã bổ sung hồ sơ mốc giới của đồ án (mốc giới theo hệ tọa độ VN2000)		
3	Đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Cỏ Đam, phường Lam Sơn, TX Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	Công ty CP tư vấn ĐTXD Delta	0	0	Thuyết minh đồ án thiếu một số nội dung; Thiếu hướng dẫn về TKĐT, bản vẽ TKĐT thiếu - HSNL tư vấn thiếu. - Chưa ban hành quy định quản lý Đồ án chưa có hồ sơ thể hiện đưa mốc giới ra thực địa	Các nội dung về quản lý: Hiện nay UBND thị xã Bim Sơn đã lập điều chỉnh QHCT và bổ sung đầy đủ nội dung theo KL Thanh tra		

